
Samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins 
 

Ár 2018, fimmtudaginn 29. nóvember var haldinn 371. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins. Fundurinn var haldinn í Bláfjöllum og hófst kl. 15:04. Mætt voru: 
Gunnlaugur Bragi Björnsson Reykjavík, Björg Fenger Garðabæ, Halla Karí Hjaltested Kópavogi, 
Rúnar Bragi Guðlaugsson Mosfellsbæ og Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi. Kristín María 
Thoroddsen Hafnarfirði boðaði forföll. Jafnframt: Einar Bjarnason, rekstrarstjóri Bláfjöllum, 
Magnús Árnason, framkvæmdastjóri skíðasvæðanna, Bob Van Duin, rekstrarstjóri Skálafelli, og 
Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð. 

 
Þetta gerðist: 

 
1. Fram fer umræða um stöðu mála í fjöllunum.  

Fundarmenn fóru í skoðunarferð um svæðið þar sem sýnt var hvað hafði verið unnið að sl. 
sumar og haust. 

 
Fundi slitið kl. 16:30 

 
Gunnlaugur Bragi Björnsson 

 
 Björg Fenger Magnús Örn Guðmundsson
 Halla Karí Hjaltested Rúnar Bragi Guðlaugsson 


